
           ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565   

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

------------------------------- 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1 ขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม
อ าเภอเปือยน้อย 

1.2 ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  19 
กรกฎาคม 2565 ณ ป่าสาธารณะวังทับควาย บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7,3 

1.3 ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปลาพร้อมแจกพันธุ์ปลาตะเพียนเพื่อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2565 ณ วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 

1.4 ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอเปือยน้อย เม่ือวันที่ 1 
สิงหาคม 2565 ณ วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
2.1 พิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อ

วันที่ 27 และ 30 พฤกษาคม 2565  

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่อง กระทู้ถาม 
3.1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 

สายถนนลาดยางหมายเลข 4038 ทางด้านทิศใต้ช่วงตรงข้ามหอถังประปาหมู่บ้าน ซึ่งท าการขุด
ร่องข้างถนนไว้เป็นระยะเวลานานแล้วเกรงจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้ ขณะนี้ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ แต่ยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างจึงขอทราบความคืบหน้าโครงการว่าจะด าเนินการ
เมื่อใด (สมาชิกสภา หมู่ที่ 1)  

3.2 สืบเนื่องจากในห้วงเดือนกลางเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกหนังท าให้
ถนนเกือบทุกสายในพื้นที่ต าบลวังม่วง ช ารุด ท าให้การสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดยากล าบาก สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านได้ส่งภาพถ่ายพร้อมหนังสือร้องทุกข์
เสนอไว้แล้ว จึงขอทราบความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนช ารุดดังกล่าวว่าจะด าเนินการเมื่อใด 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 2)           

3.3 ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเก่ียวกับรถสูบส้วมที่ออกบริการแต่ละ
หมู่บ้านล่าช้า และหลายครั้งได้โทรแจ้งเนื่องจากส้วมเต็มแต่ก็ไม่เข้าด าเนินการให้ผู้ 
เดือดร้อนผู้ประกอบการบอกว่าต้องเวียนไปตามรอบของหมู่บ้าน ผมจึงขอทราบว่าพอจะมี
หนทางใดแก้ไขปัญหานี้อย่างไร (สมาชิกสภา หมูที่ 6)     
                                                                  



3.4 ขอทราบตารางการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะประจ ารถเก็บขนขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง (สมาชิกสภา หมู่ที่ 7) 

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่อง น าเสนอให้ที่ประชุมได้รบัทราบหรือพิจารณา 
4.1 ก านันต าบลวังม่วง ผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 1-8 ผู้อ านายการโรงเรียนในเขตต าบลวังม่วง

และรักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลวังม่วง เสนอข้อราชการ หรือปัญหา
ความเดือดร้อนให้ที่ประชุมได้รบัทราบ 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
    5.1 ……………………………………………………………………………………………………..…… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
    5.2 ………………………………………………………………………………………………..………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………….……. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2565   

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

------------------------------- 
 1. ผู้มาประชุม จ านวน 9 คน 

ล าดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจ าลอง ชยัภูมูล ประธานสภา อบต.วังม่วง จ าลอง ชัยภูมลู 
2 นายสามารถ หนวดตบี รองประธานสภา อบต.วังมง่ สามารถ หนวดตบี 
3 นายนราศักดิ์ ตรีสูน สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 1 นราศักดิ์ ตรีสูน 
4 นางดารา สาสทิธิ ์ สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 4 ดารา สาสิทธิ ์
5 นายจนัดี แปลงไทยสง สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 5 จันดี แปลงไทยสง 
6 นายนิรันดร วังนาด ี สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 6 นิรันดร วังนาด ี
7 นายสพุิศ อินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 7 สุพิศ อินทร์นอก 
8 นายค ามี วงษ์อินทร์จนัทร ์ สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 8 ค ามี วงษ์อินทร์จนัทร ์
9 นายกฤษฎา พลเรือง เลขานุการสภา อบต.วังม่วง กฤษฎา พลเรือง 

  
 2. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 35 คน 

ล าดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง เกศรินยา ศรีบรรยง 
2 นายสชุาติ ไชยบัง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวงัม่วง สุชาติ ไชยบัง 
3 นายมนตรี ตุเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวงัม่วง มนตรี ตุเกตุ 
4 นายบุญมี พลท ี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง บุญมี พลท ี
5 นายกฤษฎา พลเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง กฤษฎา พลเรือง 
6 นางสาวอุมาวดี คุณล้าน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อุมาวดี คุณล้าน 
7 นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. จารุณี พงษ์เจริญ 
8 นายธัญญา เตชะแก้ว รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ ธัญญา เตชะแก้ว 
9 นายภัทรชยั จ้อยสอดดง ผู้อ านวยการกองชา่ง ภัทรชัย จ้อยสอดดง 
10 จ่าเอกสุรเดช อันชื่น จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน สุรเดช อันชื่น 
11 นางเบญจมาศ สนิทลนุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เบญจมาศ สนิทลนุ 
12 นางนพวรรณ จันประทักษ ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นพวรรณ จันประทักษ์ 
13 นางสุมาลี เจริญสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปฏิบัติการ สุมาลี เจริญสวา่ง 
14 นางชลธชิา อันชื่น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ชลธิชา อันชื่น 

 
                                                        15. นางสาวเยาวลักษณ์... 
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15 นางสาวเยาวลักษณ์ ดีแป้น เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน เยาวลักษณ์ ดีแปน้ 
16 นางพนิดาพร พันธ์พิทักษ ์ นักวิชาการเงินและบัญช ี พนิดาพร พนัธ์พิทักษ ์
17 น.ส.เพียงตะวนั ศรีประจันทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยโปง่ เพียงตะวัน ศรีประจันทร ์
18 นางสาวสุพัตรา แก้วอาสา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ สุพัตรา แก้วอาสา 
19 นางสาวจิตรานชุ ลมมนตรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส านกัปลัด) จิตรานุช ลมมนตร ี
20 นางสาวธนัย์ชนก นาภู ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส านกัปลัด) ธันย์ชนก นาภู ่
21 นางรัชนี สีหา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ รัชนี สีหา 
22 น.ส.ณัฐปัสร์ อันชื่อ ผู้ช่วยธุรการ (งานป้องกันฯ) ณัฐปัสร์ อันชืน่ 
23 นายสทิธิศักดิ์ ตรีนอก พนักงานจ้างทั่วไป (ช่างคอมพิวเตอร์) สิทธิศักดิ์ ตรีนอก 
24 นายทองใส แพรไธสงค ์ นักการภารโรง ทองใส แพรไธสงค ์
25 นายยสมชัย มาโคตร ก านันต าบลวังม่วง สมชัย มาโคตร 
26 นางละมัย ตรีสนู ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ละมัย ตรีสนู 
27 นายเดชมงคล จ าปาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 เดชมงคล จ าปาแก้ว 
28 นายค าพันธ์ สมอนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ค าพันธ์ สมานา 
29 นายสนิท สมอค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 สนิท สมอค า 
30 นายสมหมาย บุดศรีสวย ผู้ใหญ่บ้านบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 สมหมาย บุดศรีสวย 
31 นายศราวุธ บุญดา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ศราวุธ บุญดา 
32 นายสวุิทย์ นาดา ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 สุวิทย์ นาดา 
33 นายหัสฐา สมอหมอบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นบ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 หัสฐา สมอหมอบ 
34 นายอดุลย์ ไชยบัง ครูโรงเรียนบ้านวังม่วง อดุลย์ ไชยบัง 
35 นายโกศล นามแก้ว ครูโรงเนียนบา้นห้วยแร ่ โกศล นามแก้ว 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระประชุมสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายจ าลอง ชัยภูมูล  1.1 ขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
ประธานสภาฯ  เฉลิมพระชนมพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2565 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  

ณ หอประชุมอ าเภอเปือยน้อย 
1.2 ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  19 
กรกฎาคม 2565 ณ ป่าสาธารณะวังทับควาย บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7, 3 

1.3 ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปลาพร้อมแจกพันธุ์ปลาตะเพียนเพื่อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2565 ณ วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
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1.4 ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอเปือยน้อย เมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2565 ณ วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายจ าลอง ชัยภูมูล  3.1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1  
ประธานสภาฯ สายถนนลาดยางหมายเลข 4038 ทางด้านทิศใต้ช่วงตรงข้ามหอถังประปาหมู่บ้าน ซึ่งท าการขุด

ร่องข้างถนนไว้เป็นระยะเวลานานแล้วเกรงจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้ ขณะนี้ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ แต่ยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างจึงขอทราบความคืบหน้าโครงการว่าจะด าเนินการ
เมื่อใด (นายนราศักดิ์ ตรีสูน ส.อบต. หมู่ที่ 1) 

นายภัทรชัย จ้อยสอดดง -  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางด้านทิศใต้ช่วงตรงข้ามหอถัง 
ผอ.กองช่าง ประปาหมู่บ้านวังม่วง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ   
นายจ าลอง ชัยภมููล  3.2 สืบเนื่องจากในห้วงเดือนกลางเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกหนักท าให้
ประธานสภาฯ  ถนนเกือบทุกสายในพื้นที่ต าบลวังม่วง ช ารุด ท าให้การสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการ  

เกษตรออกสู่ตลาดยากล าบาก สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านได้ส่งภาพถ่ายพร้อมหนังสือร้องทุกข์
เสนอไว้แล้ว จึงขอทราบความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนช ารุดดังกล่าวว่าจะด าเนินการเมื่อใด 
(นายสามารถ หนวดตีบ ส.อบต. หมู่ที่ 2) 

นายภัทรชัย จ้อยสอดดง - การซ่อมแซมถนนที่ช ารุดภายในต าบลวังม่วง เบื้องต้นกองช่างได้ออกส ารวจความ 
ผอ.กองช่าง เสียหายแล้ว อยู่ในขั้นตอนระหว่างด าเนินการ และต้องรอให้ฝนทิ้งช่วงเพื่อที่จะให้ผู้รับเหมาเข้า

ท างานได้ 
นายจ าลอง ชัยภูมูล  3.3 ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเก่ียวกับรถสูบส้วมที่ออกบริการแต่ละ 
ประธานสภาฯ หมู่บ้านล่าช้า และหลายครั้งได้โทรแจ้งเนื่องจากส้วมเต็มแต่ก็ไม่เข้าด าเนินการให้ผู้เดือดร้อน

ผู้ประกอบการบอกว่าต้องเวียนไปตามรอบของหมู่บ้าน ผมจึงขอทราบว่าพอจะมีหนทางใดแก้ไข
ปัญหานี้อย่างไร (นายนิรันดร วังนาดี ส.อบต. หมู่ที่ 6)   

นายนิรันดร วังนาดี - กระผมนายนิรันดร วังนาดี สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ตลอดเวลา 8–9 ปี ที่กระผมได้ท าหน้าที่ 
สมาชิกสภาฯ ม.6 เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ทุกครั้งที่มีการประชุมกระผมจะน าปัญหาเรื่องการสูบส้วม มาแจ้ง

ฝ่ายบริหารและผู้ประกอบการทุกคร้ัง เหตุที่กระผมตั้งกระทู้ถามเรื่องรถสูบส้วม เพราะทุกวันจะมี
ประชาชนมาแจ้งปัญหาส้วมเต็ม แต่ระบบให้บริการของรถสูบส้วมต าบลเราเป็นแบบวิ่งไปตาม
รอบ กว่าจะถึงรอบของบ้านโสกนาคอีกก็ใช้เวลาอีกหลายวัน พี่น้องประชาชนก็ได้รับความ
เดือดร้อน เพราะปัญหาส้วมเต็มแค่วันเดียวก็เดือดร้อนแล้ว แต่กระผมมิได้ต าหนิว่ารถสูบส้วม
ล่าช้า หรือท างานไม่ดี ท่านบริการตามรอบของแต่ละหมู่บ้าน แต่มันใช้เวลานานในการให้บริการ 

 แต่ละหมู่บ้าน เพราะตามที่แจ้งไปแล้วนั้น หากส้วมเต็มวันเดียวก็เดือดร้อนแล้ว กระผมจึงขอตั้ง
กระทู้ถามไปถึงผู้บริหารและผู้ประกอบการว่า จะด าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

นายจ าลอง ชัยภูมูล - ตามที่ท่านนิรันดร วังนาดี สมาชิกสภาฯ ได้ตั้งกระทู้ถามเก่ียวกับปัญหารถสูบส้วม ขอ 
ประธานสภาฯ เชิญผู้บริหารชี้แจ้งเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
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นางเกศรินยา ศรีบรรยง - จากการประชุมคร้ังที่ผ่านมาเราได้พูดถึงปัญหารถสูบส้วม ท่านก านันก็ได้เสนอแนะแนว 
นายก อบต.ฯ ทางแก้ไขแล้ว แต่วันนี้ปัญหาเกิดขึ้นอีก อยากให้ท่านก านันที่เป็นผู้ประกอบการได้ชี้แจงแก้ไข

ปัญหาเพิ่มเติม 
นายสมชัย มาโคตร - ปัญหารถสูบส้วมเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง และในปีนี้ฝนตกตลอดทั้งปี ท าให้ทางเข้าที่จะ 
ก านันต าบลวังม่วง ไปทิ้งสิ่งปฏิกูลเข้าไปไม่ได้ จึงอยากให้ อบต.วังม่วงอ านวยความสะดวกด้วย และปัญหาราคา

น้ ามันที่ขึ้นสูง ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงขึ้น เราจึงใช้ระบบวิ่งเป็นรอบ หากใช้วิธีแบบรถ
กู้ชีพ คือเมื่อมีผู้ป่วยโทรมาแจ้งค่อยไปนั้น เกรงว่าจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่วิ่งไป อีกประเด็นคือ
เมื่อถึงรอบของหมู่บ้านนั้นๆ แล้ว ชาวบ้านส่วนมากถ้าไม่เต็มจริงๆ ก็ไม่อยากเรียกใช้บริการ
เพราะกลัวจะไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป พอรถสูบส้วมผ่านไปหมู่บ้านอ่ืนแค่วันเดียวก็โทรตามแล้ว ท า
ให้กว่าจะถึงรอบอีกก็นาน จึงอยากแจ้งให้พี่น้องประชาชนพิจารณาว่าหากมันใกล้เต็มแล้วเมื่อรถ
สูบส้วมมาถึงรอบของหมู่บ้านท่านแล้วให้เรียกใช้บริการ แต่ในกรณีที่บ้านไหนมีงานศพกระผม
จะแจ้งให้รถสูบส้วมไปบริการให้ทันทีเพราะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถวางแผนได้ แต่หากกรณี
งานบุญงานแต่งเราสามารถวางแผนได้ หากถึงรอบของหมู่บ้านท่านให้แจ้งใช้บริการได้ กระผมก็
พยายามแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด เพราะกระผมเป็นผู้รับผิดชอบและพยายามแจ้งลูกน้องตลอดหาก
มีประชาชนโทรแจ้ง และจากที่แจ้งไปนั้นเรื่องปัญหาถนนทางเข้าไปทิ้งสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นดินดาด
พอฝนตกถนนก็เลื่อน รถเข้าไปไม่ได้ จึงเรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารให้ช่วยแก้ไข
ปัญหาเร่ืองถนนโดยการเอาหินรุกรัง หรือหินคลุกไปเทให้ด้วย เพราะปัญหาอีกอย่างของการสูบ
ส้วมคือฤดูฝนเราไม่สามารถเอารถเข้าไปเทสิ่งปฏิกูลได้ 

นายจ าลอง ชัยภูมูล - ขอขอบคุณท่านก านัน ที่ชี้แจงปัญหารถสูบส้วม ท่านนิรันดร วังนาดี มีความเห็นหรือข้อ 
ประธานสภาฯ สอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม 
นายนิรันดร วังนาดี - ตามที่ผู้ประกอบการ คือท่านก านันได้ชี้แจงนั้น กระผมขอเรียนว่ากระผมเอาความเดือด 
สมาชิกสภาฯ ร้อน ของประชาชนเป็นหลัก และไม่ใช้แค่ หมู่ 6 หมู่ 8 ที่ได้รับความเดือดร้อน กระผมได้

สอบถามกับประชาชนทุกหมู่บ้านภายในต าบลวังม่วง ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เช่นเดียวกัน 
กระผมไม่ได้ต าหนิว่าท่านไปช้า หรือบริการไม่ดี แต่รอบที่ไปนั้นนานเพราะกว่าจะเสร็จแต่ละ
หมู่บ้านใช้เวลานาน เพราะประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี รถสูบส้วมคันเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ ผมขอเสนอให้เพิ่มรถสูบส้วมอีกคัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน 

นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ตามความหมายของท่านนิรันดร วังนาดี คืออยากเสนอให้เพิ่มรถสูบส้วมขึ้นเพื่อบรรเทา 
ประธานสภาฯ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผู้บริหารมีข้อคิดอย่างไร 
นางเกศรินยา ศรีบรรยง -  จากการที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ผ่านทางสมาชิกสภาฯ เร่ืองรถสูบส้วม 
นายก อบต.ฯ ถือว่าเป็นปัญหาที่มีมานาน จากที่ท่านก านันได้ชี้แจงว่าปัญหาถนนทางเข้าไปทิ้งสิ่งปฏิกูลช่วงฤดู

ฝน ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะถนนเลื่อน ดิฉันขอรับทราบจะน าไปแก้ไขปัญหาให้ และจากที่ท่าน 
นิรันดร วังนาดี ได้บอกว่ารถสูบส้วมมีคันเดียว ไม่เพียงพอในการให้บริการพี่น้องประชาชน จึง
อยากเพิ่มรถอีกคัน ดิฉันขอรับข้อเสนอเร่ืองนี้ไปพิจารณา เพื่อหารือกับผู้ประกอบการหากจะต้อง
เพิ่มรถอีกคัน จะด าเนินการอย่างไรได้บ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน 
 



   - 5 - 
นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ขอขอบคุณท่านนายก ในการชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหารถสูบส้วม 
ประธานสภาฯ  3.4 ขอทราบตารางการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะประจ ารถเก็บขนขยะมูล

ฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง (สมาชิกสภา หมู่ที่ 7) 
นายสุพิศ อินทร์นอก -  ขอถามถึงเวลาการท างานของพนักงานเก็บขยะ เนื่องจากชาวบ้านสอบถามมาว่า เห็น 
สมาชิกสภาฯ ม.7 พนักงานท างานแค่ครึ่งวันก็หยุดแล้ว ท าให้มีขยะตกค้างภายในหมู่บ้าน 
นายจ าลอง ชัยภูมูล -  สมาชิกสภา หมู่ 7 ขอทราบตารางการท างานของรถขยะ ท าไมมีขยะตกค้างเยอะ 
ประธานสภาฯ เพราะตามที่เห็นท างานถึงเที่ยงก็เลิกงานแล้ว 
นางเกศรินยา ศรีบรรยง -  ส าหรับการจัดเก็บขยะมีรถขนขยะ 1 คัน ดังนี้ 
นายก อบต.ฯ  วันจันทร์ – อังคาร จัดเก็บขยะหมู่บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 , 2 
  วันพุธ จัดเก็บขยะหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 และบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 
  วันพฤหัสบดี จัดเก็บขยะหมู่บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 
  วันศุกร์ จัดเก็บขยะหมู่บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3, 7 
 และหากบ้านไหนมีงานบุญหรือมีการจัดงานที่วัด เมื่อเสร็จงานแล้วมีขยะล้น ก็ให้โทรมาแจ้งได้จะ

ไปด าเนินการจัดเก็บให้ก่อน ส่วนตารางการท างานในแต่ละวันขอให้ หัวหน้าส านักปลัด คุณ
จารุณี พงษ์เจริญ เป็นผู้ชี้แจง 

น.ส.จารุณี พงษ์เจริญ -  ส าหรับตารางงานของ พนักงานเก็บขยะคือ เราได้ท าข้อตกลงไว้ว่าให้พนักงานมาท างาน 
หัวหน้าส านักปลัด วันละ 8 ชั่วโมง โดยให้เร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่เช้า ให้สิ้นสุดประมาณเที่ยง และให้เก็บขนขยะไม่เกิน 

4-5 ตัน/วัน หากเกินกว่านี้ระบบไฮโดรลิกจะร้อนและท าให้เสียหายได้ 
นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ท่านสมาชิกสภา หมู่ 7 มีอะไรจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือพิจารณา  
นายจ าลอง ชัยภูมูล 4.1 ก านันต าบลวังม่วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 8 ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตต าบลวังม่วงและ 
ประธานสภาฯ รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังม่วง เสนอข้อราชการ หรือปัญหา

ความเดือดร้อนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
นายสมชัย มาโคตร -  ขออนุญาตเสนอปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนดังนี้ 
ก านันต าบลวังม่วง  1. ปัญหาฝ่ายน้ าล้นตรงห้วยม่วงตอนล่างที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ไป

ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อยากให้ด าเนินการเพิ่มเติมให้ด้วย 
  2. ปัญหาทางสาธารณะซึ่งตอนนี้มีกิ่งไม้ ใบหญ้าปกคุมสองข้างทาง ท าให้พื้นที่ของถนน

แคบลง ทั้งที่ถนนกว้างแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ การใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความ
ล าบาก เรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารให้ด าเนินแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วย 

  3. การจัดเก็บค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากมีชาวบ้านสอบถามมาว่าการจัดเก็บ
ค่าบริการเดือนละเท่าไร เพราะมีใบเสร็จมาเก็บเงินสอบรอบในห่วงเวลาเดียวกัน คือ ครั้งแรก 
(พ.ค.-ก.ย. 2565) เก็บ 50 บาท ครั้งที่สอง (มิ.ย.-ก.ย. 2565) เก็บ 40 บาท ซึ่งมันเป็นอยู่ในห่วง
เดียวกัน อยากฝ่ายบริหารชี้แจงในเร่ืองนี้ด้วย 

 



    - 6 - 
นายนิรันดร วังนาดี -  ขออนุญาตชี้แจงท่านก านัน จากที่กระผมไปสอบถาม ต าบลป่าปอ มีรถสูบส้วมถึง 6 คัน เพื่อ 
สมาชิกสภาฯ ม.6 ให้บริการแก่พี่น้องประชาชน และจากที่กระผมฟังเหมือนท่ากลัวเสียผลประโยชน์ เรียนท่าน

นายกฯ สิ้นเดือน ก.ย. นี้ คือปีงบประมาณใหม่ หากท่านต้องการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
จริง ท่านสามารถด าเนินการได้เลย ขอบคุณครับ 

นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ขอขอบคุณท่านก านันต าบลวังม่วง จากปัญหาที่ท่านก านันเสนอมา ฝ่ายสภาฯ รับทราบ 
ประธานสภาฯ และจะน าเรียนไปถึงฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
นางเกศรินยา ศรีบรรยง -  ขออนุญาตตอบท่านก านันฯ เร่ืองงบซ่อมแซม องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ตั้งไว้ 
นายก อบต.ฯ ส่วนหนึ่ง แต่เนื่องด้วยมีโรคโควิด – 19 ระบาด จึงโอนงบประมาณในการซ่อมแซม และงบ

อุทกภัยไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาโรคโควิด – 19 จึงท าให้งบประมาณซ่อมแซมไม่เพียงพอ แต่
พยายามแก้ไขปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณตัวอ่ืนที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้โอนมา
งบกลางเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป แต่ขั้นตอนการด าเนินการต้องใช้เวลา
พอสมควร โครงการซ่อมแซมบางโครงการต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควร เช่น ฝายน้ าล้นตรง
สะพานบ้านวังม่วง ที่พึ่งซอมแซมเสร็จใช้งบประมาณไป 80,000 บาท ผ่านไป 1 สัปดาห์ ฝนตก
มาก็พัดไปอีก เงิน 80,000 บาท ก็สูญเปล่า และยังมีหลายโครงการที่กองช่างออกส ารวจแต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการเพราะฝนก็ตกมาเร่ือยๆ ต้องรอให้ฝนทิ้งช่วง เพราะฝนยังไม่ทิ้งช่วง 

นายจ าลอง ชัยภูมูล -  เร่ืองงบประมาณทุกท่านคงพอเข้าใจแล้ว ต่อไปเชิญผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังม่วง ม.1 
ประธานสภาฯ 
นางละมัย ตรีสูน -  ดิฉันนางละมัย ตรีสูน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังม่วง ม.1 ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่อุดหนุน 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 งบประมาณก าจัดผักตบชวาสระวังราษฎร์ จ านวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ าดื่ม

แก่พี่น้องประชาชนที่มาช่วยเหลือในการก าจัดผักตบชวา และช่วยด าเนินการก าจัดผักตบชวาล า
ห้วยม่วงตอนบน ช่วงบริเวณนา นายพัด สุดโต ,นายเลี่ยม อาษานอก และอยากของบประมาณ
ในการก าจัดผักตบชวาในส่วนของล าห้วยม่วง ช่วงทางไปบ้านโนนสว่างเพิ่มเติม 
-  เร่ืองการวางท่อ เป็นโครงการที่ได้รับจากอ าเภอเปือยน้อย ตอนนี้ถูกน้ าเซาะขาดแล้ว จึงอยาก
ของบประมาณ ไปซ่อมแซมเพราะเป็นแหล่งน้ าส าคัญของชาวบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 , 2 เนื่องจาก
เป็นการว่างท่อแถวเดียวไม่เพียงพอต่อการระบายน้ าจึงอยากขอให้ไปด าเนินการวางท่อเพิ่มเป็น 
2 แถว เพราะน้ ามาหลายทางการระบายน้ าไม่ทัน จึงท าให้ทางขาด และอยากเสนอเปลี่ยนท่อ
ระบายน้ านา นายทองดี สหวงษ์ เดิมเป็นท่อหน้า 60 อยากขอให้เปลี่ยนเป็นท่อหน้า 100 เพื่อให้
การระบายน้ าดีขึ้น และถนนทางไปนายพ่อผาน, พ่อแดง กันหาบาง เป็นถนนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขุดลอกและน าหินไปเทให้เมื่อหลายปีก่อน แต่หินที่น ามาเทให้มีดินเหนียวเยอะ เมื่อ
ถึงฤดูฝนถนนเลื่อนท าให้การเดินทางไม่สะดวก จึงอยากสอบถามฝ่ายบริหาร ผ่านไปยัง
ผู้อ านวยการกองช่างว่ามีแผนงานโครงการที่จะด าเนินการแก้ไขถนนเส้นนี้เมื่อไร เพราะชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนมาก  
-  ถนนเส้นนาของนายวงเดือน เพราะน้ าเซาะซึ่งชาวบ้านได้แก้ไขปัญหาโดยการจ้างรถแม็คโคเล็ก
ขุดดิน เพื่อกั้นน้ า สาเหตุเกิดจาก นา นายพงษ์ แก้วสูงเนิน ขุดดินกั้นทางน้ าเพื่อท าเป็นที่ท านา 
ท าให้น้ าไม่มีทางไหลไปน้ าจึงไหลไปนา นางวงเดือน อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ถนนเส้นนี้ให้ด้วย 
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-  ถนนเส้นนา นายสถิต และนา นางเพ็ญพัก เป็นถนนที่มีน้ าไหลมาบรรจบกัน 3 ทาง ก่อนจะ
เข้าสระวังราษฎร์ แต่ขอบถนนตื้นท าให้น้ าไหลไม่สะดวก ขอเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังม่วง น ารถแม็คโคเล็กมาขุดดินขึ้นมาให้สูงและกว้างกว่าเดิม เพื่อระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 

นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ ล าดับต่อไปเชิญผู้น าชุมชน หมู่ 3 (ไม่มี) เชิญหมู่ 4 
ประธานสภาฯ 
นายค าพันธ์ สมอนา -  กระผมนายค าพันธ์ สมอนา ตอนนี้ปัญหาที่หนีไม่พ้นคือเร่ืองถนน เพราะฝนตกหนักต่อเนื่อง 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 พี่น้องประชาชนเกษตรกรที่จะน าผลผลิตออกจ าหน่ายประสบปัญหาการใช้ถนนพอสมควร ฝาก

ท่านผู้น าดูแลด้วย 
นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ขอขอบคุณท่าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต่อไปเชิญผู้น า หมู่ที่ 5 (ไม่มี) เชิญหมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย บุดศรีสวย  -  กระผมนายสมหมาย บุดศรีสวย ขอเสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับความปลอดภัยของพี่น้อง  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ประชาชน ที่ผ่านมาชาวบ้านประสบปัญหาโจรงัดบ้าน เดือน มิ.ย. 2565 คืนเดียว 6 หลัง และ

เดือน ก.ค. 2565 ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์โจรงัดบ้านอีก พี่น้องประชาชนเกิดความกลัวเพราะยัง
ไม่สามารถจับคนร้ายได้ จากที่สอบถามต าบลอื่นก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน จึงอยากให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้ด้วย 

นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอ เชิญท่านผู้น า หมู่ที่ 7 
ประธานสภาฯ 
นายสุวิทย์ นาดา -  กระผมนายสุวิทย์ นาดา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ขอน าเรียนถึงปัญหาเรื่องถนนที่ใช้ใน 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 การเกษตรได้รับความล าบากทุกหมู่บ้าน รวมถึงถนนระหว่างหมู่ บ้านห้วยแร่ – บ้านวังม่วง เป็น

หลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่หาทางหลบหลีกไม่ได้แล้ว ฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ 
ให้พิจารณาเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วย 

นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ขอขอบคุณท่านผู้น า หมู่ 7 ต่อไปเชิญผู้น า หมู่ 8 (ไม่มี) เชิญผู้อ านวยการโรงเรียน 
ประธานสภาฯ 
นายโกศล ร.ร.ห้วยแร่ -  กระผมนายโกศล ตัวแทนโรงเรียนบ้านห้วยแร่ ขอน าเรียนว่าขณะนี้โรงเรียนบ้านห้วยแร่ อยู่

ระหว่างออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อที่จะด าเนินการท าโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่
ประสบปัญหา และพบว่ามีนักเรียนที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะนักเรียนหญิง 3 คน ที่อยู่ด้วยกันไม่
มีผู้ปกครองอยู่ด้วยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือเบื้องต้น และได้รายงานมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ท่านนายกฯ และหัวหน้าส่วนได้ออกไปเยี่ยมบ้านและให้การ
ช่วยเหลือ ปรากฏว่าเด็กมีก าลังใจและมีชีวิตที่ดีขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การ
ช่วยเหลือ อีกเรื่องที่ทางโรงเรียนบ้านห้วยแร่จะขอความความอนุเคราะห์คือ อุปกรณ์กีฬา 
เนื่องจากปีนี้ทางโรงเรียนจะจัดการแข่งขันกีฬาภายใน จึงอยากขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา 

นายอดุลย์ ร.ร.วังม่วง -  กระผมนายอดุลย์ ตัวแทนโรงเรียนบ้านวังม่วง มีเรื่องอยากน าเรียนเหมือนโรงเรียนบ้านห้วยแร่ 
เรื่องอุปกรณ์กีฬา จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – 19 โรงเรียนต่างๆ ไม่ได้จัดกิจกรรม
กีฬานาน ท าให้ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา และได้ยินว่า อบต.วังม่วง มีอุปกรณ์กีฬาแจก โรงเรียน
บ้านวังม่วงจึงขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬาดังกล่าวด้วย 
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นายจ าลอง ชัยภูมูล -  มีท่านใดอยากเสนอเพิ่มเติมหรือไม (ไม่มี) เมื่อไม่มีใครเสนอเพิ่มเติมขอให้ท่านนายกฯ 
ประธานสภาฯ ตอบข้อซักถามของผู้น าชุมชนและตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ 
นางเกศรินยา ศรีบรรยง -  ขออนุญาตตอบข้อซักถามจากผู้น าชุมชน และตัวแทนโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 
นายก อบต.ฯ - เร่ืองที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 แจ้งเรื่องถนนทางไปที่ นา นางวงเดือน ผู้อ านวยกองช่าง แจ้งว่าได้ไป

ส ารวจแล้ว อยู่ในขั้นตอนด าเนินการ และเร่ืองการเปลี่ยนท่อถนนสายวังราช อยากให้เปลี่ยนท่อ
จากหน้า 60 เป็นหน้า 100 จะมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างส ารวจ และด าเนินการต่อไป 

 - เรื่องที่ก านัน หมู่ที่ 2 แจ้งเรื่องฝายกั้นน้ าของล าห้วยม่วง จากที่แจ้งไปแล้วว่า อบต.วังม่วง ได้
ด าเนินการซ่อมแซมจุดนี้ไป ใช้งบประมาณ 80,000 บาท ผ่านไป 1 สัปดาห์ ฝนตกหนักน้ าได้
เซาะฝายกั้นน้ าเสียหายอีกและความเสียหายก็มากกว่าเดิมด้วย คาดว่างบประมาณในการ
ซ่อมแซมคร้ังต่อไป ต้องใช้งบประมาณมากกว่าเดิม และต้องรอให้ฝนทิ้งช่วงก่อนถึงจะด าเนินการ 

 -  เรื่องใบเสร็จค่าบริการเก็บขนขยะ มีค่าบริการเดือนละ 10 บาท/ถัง/เดือน ถ้าท่านใดมี 2 ถัง 
จะเก็บเดือนละ 20 บาท/เดือน ในกรณีที่ท่านก านันแจ้งมานั้น จะให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตรวจสอบ
ความถูกต้อง เมื่อได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

 -  เรื่องที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 แจ้งเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้าน การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ปีงบประมาณนี้องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ยังไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติเนื่องจากข้อจ ากัดของ
งบประมาณ  

 -  เร่ืองที่ทางโรงเรียนต่างสอบถามเก่ียวกับอุปกรณ์กีฬา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล - 
วังม่วง ได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาได้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรให้กับ
ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นายจ าลอง ชัยภูมูล -  มีท่านใดอยากซักถามเพิ่มเติมหรือไม (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ 
นายสมชัย มาโคตร -  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วันก านันผู้ใหญ่บ้าน อยากขอเรียนเชิญประธานสภาฯ  
ก านันต าบลวังม่วง สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว โดยมีก าหนดการจัด

งานในวันที่ 10 ส.ค. 2565 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
  เวลา 09.00 น.  กราบสักกาละบูชา ร.5 และต่อด้วยพิธีสงฆ์ 

เวลา 12.00 น. แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประธานอาหาร หลังจากรับประทาน
อาหารเสร็จเป็นกิจกรรมนันทนาการ ถึงเวลา 18.00 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายจ าลอง ชัยภูมูล 4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2566 
   -  1. (ขั้นรับหลักการ) 

-  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตาม
มาตรา 87 วรรคหนึ่งและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
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พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ไปพร้อมหนังสือนัดประชุม โดยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฉบับ
นี้ได้จัดท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบ e-laas แยกเป็น 3 ส่วน คือ 

(1) ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566  
(2) ส่วนที่  2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2566 
ประกอบด้วย 

2.1 หลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2566 
2.2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

(3) ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 
      3.1 รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
      3.2 รายงานประมาณการรายรับ 
      3.3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      3.4 รายงานประมาณการรายจ่าย 
      3.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
มาตรา 87 วรรค 1 ก าหนดว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะ
เสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

และวรรค 6 ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้า
หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอและให้ด าเนินการตามวรรค 3 
ต่อไป 

  มาตรา 87/1 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คน เพื่อ
พิจารณาหาข้อยุติ ความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่าง 

 ข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ให้ยืดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์
ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

 -  จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาต่อไป 
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นางเกศรินยา ศรีบรรยง -  ขออนุญาตอ่านค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566  
นายก อบต.ฯ -  เรียนท่านประธานสภาท้องถิ่น ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่เคารพ บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่น จึง
ขอชี้แจ้งให้ท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการเงิน การคลังตลอดจน
หลักการและนโยบายการด าเนินงานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566  
-  แนวทางนโยบายในการจัดท างบประมาณ ซึ่งดิฉันและฝ่ายบริหารได้ศึกษาถึงสภาพปัญหา
ปัจจุบันและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดท า 6 ด้าน ดังนี้ 

  1. นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาท้องถิ่นในวันที่เข้ารับต าแหน่ง 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบทบาทหน้าที่และภารกิจ ของนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลท าอะไรได้บ้าง 
3. ปัญหาความต้องการที่พี่น้องประชาชน โดยดูจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และค าร้องจาก
พี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามา โดยผ่านสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน 
4. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและ  นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

 5. ยึดความซื้อสัตว์สุจริตความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน และความคุ้มค่า คือจะใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด 
6. สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่มี 

-  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. 
เริ่มประชุมช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. 

นางกศรินยา  ศรีบรรยง -  (ต่อ) ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 
นายก อบต.ฯ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม  รับทราบ      
นายจ าลอง ชัยภูมูล -  ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติประมาณการรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ 2566 ในวาระที่ 1 (รับหลักการ) จะต้องท าการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ในระเบียบ  
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัญญัติการ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2554 ในประเด็น ดังนี้ 
  1. ปรึกษา และลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2566 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอหรือไม่ 
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 ข้อกฎหมาย /ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสามก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และการพิจารณาการในวาระที่สอง ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น  

  ข้อ 47 ก าหนดว่าในการพิจารณาญัตติข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถิ่นได้
อภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพื่ อประโยชน์ แก่การพิ จารณาร่างข้อบัญญั ติวาระที่ หนึ่ ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ 48 ก าหนดว่า ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แล้วแจ้วมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่
วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง
ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามล าดับ 

  จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมอภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป 

นายนิรันดร วังนาดี -  จากการรายงานร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2566 
สมาชิกสภาฯ ม.6 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับงบประมาณพัฒนาด้านก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน แต่เห็นได้ว่าไปกระทบกับงบประมาณหลายโครงการที่ไม่น่ากระทบ เช่น 1. โครงการ
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เดิมตั้งไว้ 120,000 บาท แต่ปีนี้ตั้งไว้ 70,000 บาท ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่สร้างอนาคตให้กับลูกหลานต าบลวังม่วง และท าให้ลูกหลานของเราใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 2. โครงการบุญเดือน 6 เดิมตั้งไว้ 100,000 – 120,000 บาท ปีนี้ตั้งไว้ 80,000 บาท 
ซึ่ง 2-3 ปี ที่ผ่านเราไม่ได้จัดกิจกรรมนี้เพราะสถานการณ์โควิด -19 ท าให้พี่น้องประชาชนรอค่อย 

 ที่จะเห็นงานบุญประเพณีเดือน 6 ที่ยิ่งใหญ่ และนี้คือผลกระทบกับพี่น้องประชาชน เช่นกัน 
นายค ามี วงษ์อินทร์ฯ -  ขอแก้ไขข้อมูล โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโสกนาค หมู่ 8 
สมาชิกสภาฯ ม.8 สายทาง (บ้านนายปรีชา ส าโรง–นายนิเวศ นิลชา) เปลี่ยนเป็น (บ้านนางปี ชาส าโรง – นายนิเวศ 

นิลชา)  
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นายจันดี แปลงไธสง -  ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2566 กระผมเห็นว่าดีแล้ว  
สมาชิกสภาฯ ม.5 แต่อยากเสนอให้ท าการปรับห้องประธานสภาฯ เพราะเวลาเข้าไปแล้วรู้สึกอึดอัดอยากเสนอให้

ผู้บริหารด าเนินการปรับปรุงให้ด้วย 
นายจ าลอง ชัยภูมูล -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) ตามที่ได้แจ้งข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ใน 
ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 กระผมขอมติที่

ประชุมในการรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แถลงต่อสภาฯ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566  
    เห็นชอบ  7  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0  เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง 
นายจ าลอง ชัยภูมูล -  การพิจารณาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2566 
 -  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 1 ไปแล้ว จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

นายนิรันดร วังนาดี -  ขออนุญาตท่านประธานกระผมขอเสนอ 5 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯ ม.6  
นายจ าลอง ชัยภูมูล -  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มกระผมขออนุมัติตามที่ 
ประธานสภาฯ ท่านนิรันดร วังนาดี สมาชิกสภาฯ ม.6 เสนอ คือตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 5 คน โดยให้สมาชิก

สภาฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติมาคนละ 1 คน จนครบ 5 คน และให้มีผู้รับรอง 2 คน 
1.) นายสามารถ หนวดตีบ เสนอ นายนิรันดร วังนาดี  

   ผู้รับรอง 1.) นายค ามี วงษ์อินทร์จันทร์ 
      2.) นายจันดี แปลงไทสง 
  2.) นายนิรันดร วังนาดี เสนอ นายสามารถ หนวดตีบ 
   ผู้รับรอง 1.) นายจันดี แปลงไธสง   

   2.) นายสุพิศ อินทร์นอก 
  3.) นายสุพิศ อินทร์นอก เสนอ นายค ามี วงษ์อินทร์จันทร์ 
   ผู้รับรอง 1.) นางดารา สาสิทธิ์  

   2.) นายจันดี แปลงไธสง 
  4.) นางดารา สาสิทธิ์ เสนอ นายนราศักดิ์ ตรีสูน 
   ผู้รับรอง 1.) นายสามารถ หนวดตีบ  

 2.) นายสุพิศ อินทร์นอก 
 
 




